

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v tham gia ý kiến về việc xử lý,
khắc phục các công trình đê điều,
thủy lợi trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 6713/STC-QLNS&TKTC ngày 23/11/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến việc xử lý, khắc phục các công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định. Sau khi nghiên cứu, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn liên ngành, ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 1066/CCTL-QLĐĐ ngày 28/11/2022, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết phải đầu tư

- Đối với đề nghị hỗ trợ đầu tư kè gia cố bảo vệ bờ hữu sông Bưởi đoạn K16+400 - K17+151 xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc: Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc và kiểm tra thực tế, vị trí sạt lở bờ hữu sông Bưởi tương ứng đoạn từ K16+400 - K17+151 đê hữu sông Bưởi, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, có chiều dài đề xuất xử lý, khắc phục khoảng 751 m; vị trí sạt lở gần nhất cách chân đê khoảng 30 m, gần nhất cách khu dân cư khoảng 10 m, trong đó nhiều vị trí sạt lở làm mất đất, gây nứt nhà của các hộ dân. Căn cứ vào hiện trạng thực tế nêu trên, để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân đang sinh sống trong khu vực thì việc đầu tư kinh phí để làm kè bảo vệ bờ tại vị trí có diễn biến sạt lở là cần thiết. Trong đó, đoạn bờ sông tương ứng với khu dân cư lâu đời nằm ngoài bãi sông có chiều dài trên 320m cần ưu tiên đầu tư bảo vệ trước; đối với đoạn còn lại, đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá cụ thể để xác định quy mô, hình thức đầu tư đảm bảo hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn.

- Đối với đề nghị hỗ trợ đầu tư kè gia cố bảo vệ bờ tả sông Mã đoạn từ K16+350 - K16+750, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc: Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc và kiểm tra thực tế, vị trí sạt lở bờ tả sông Mã tương ứng đoạn từ K16+350 - K16+750 đê tả sông Mã, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, có chiều dài đề xuất đầu tư khoảng 400 m; hiện trạng các vết sạt lở đứng thành, nằm dọc bờ sông, vị trí sạt lở nằm cách nhà dân gần nhất khoảng 30 m, cách chân đê tả sông Mã khoảng 200 m và đang tiếp tục có diễn biến sạt lở mạnh, làm mất đất sản xuất và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản của người dân. Căn cứ vào hiện trạng thực tế, để bảo đảm an toàn cho tài sản và bảo vệ đất sản xuất của người

dân đang sinh sống trong khu vực thì việc đầu tư làm kè bảo vệ bờ để xử lý khắc phục tại các vị trí có diễn biến sạt lở là cần thiết.

2. Về dự kiến kinh phí đầu tư: Đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc trên cơ sở phạm vi, khối lượng đầu tư sau khi rà soát, nếu chưa có điều kiện tổ chức khảo sát, lập tổng mức đầu tư thì nghiên cứu sử dụng phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư được quy định tại Khoản 1, Điều 27, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo quy định.

3. Nội dung khác

Trong khi chưa được đầu tư, đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, cắm biển báo, lập rào chắn tại các khu vực bị sạt lở nêu trên để người dân chủ động phòng tránh và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực nêu trên. Đồng thời, nếu có đủ điều kiện để đầu tư, đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc nghiên cứu lựa chọn hình thức đầu tư và tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường